

## พ ร ะ ธ ร ร ม 1 ทิโมธี 1 Timothy

### 1 จดหมายฉบับนี้จากข้าพเจ้าเปาโล

ผู้เป็นอัครทูตของพระเยซูคริสต์ตามพระบัญชาของพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของ  
องเรา และของพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นความหวังของเรา

### 2 ถึง ทิโมธีลูกแท้ของข้าพเจ้าในความเชื่อ

ขอพระคุณ พระเมตตา

และสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาและพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรามีแ  
ก่ท่าน

### คำเตือนเกี่ยวกับผู้สอนผิด

#### 3 ดังที่ได้กำชับท่านเมื่อข้าพเจ้าไปยังแคว้นมาซิโดเนียว่า

ให้ท่านคอยอยู่ที่เอเฟซัส เพื่อให้ท่านจะได้กำชับบางคนมิให้สอนหลักข้อเชื่อผิดๆ

อีกต่อไป 4 ทั้งมิให้หมกมุ่นกับนิยายปรัมปราและลำดับวงศ์ตระกูลอันไม่รู้จบ

ซึ่งรังแต่จะสร้างความขัดแย้งมากกว่าจะสร้างเสริมพระราชกิจของพระเจ้า

ซึ่งเป็นไปโดยความเชื่อ 5 เป้าหมายของการกำชับนี้คือ

ความรักอันออกมาจากใจบริสุทธิ์ จิตสำนึกที่ดี และความเชื่อด้วยใจจริง

6 บางคนหลงเตลิดไปจากสิ่งเหล่านี้หันไปพูดจาไร้สาระ

7 พวกเขาอยากจะเป็นครูสอนบทบัญญัติ ทั้งๆ

ที่ไม่รู้ว่าตนเองพูดหรือยืนยันอย่างหนักแน่นถึงเรื่องอะไร

8 เราารู้ว่าบทบัญญัตินั้นดีหากใช้ในทางที่ถูกต้อง

9 ทั้งเรารู้ว่าบทบัญญัติมิใช่มีขึ้นเพื่อผู้ชอบธรรม

แต่มีไว้เพื่อพวกเขาละเมิดกฎและคนกบฏ คนอธรรม และคนบาป คนไม่บริสุทธิ์

และคนไม่มีศาสนา เพื่อคนที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่และฆาตกร

10 เพื่อคนล่วงประเวณีและพวกกามวิปริต เพื่อคนค้าทาส

คนโกหกและคนให้การเท็จ และเพื่ออื่นๆ อีกสารพัดที่ขัดกับคำสอนอันมีหลัก 11 ซึ่งสอดคล้องกับข่าวประเสริฐอันรุ่งโรจน์แห่งพระเจ้าผู้ทรงเป็นที่สรรเสริญ คือข่าวประเสริฐที่ทรงมอบหมายให้ข้าพเจ้าประกาศนี้

## พระคุณของพระเจ้าต่อเปาโล

12 ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ผู้ทรงประทานกำลังแก่ข้าพเจ้า ด้วยพระองค์ทรงเห็นว่าข้าพเจ้าสัตย์ซื่อ จึงทรงแต่งตั้งข้าพเจ้าให้รับใช้พระองค์

13 ถึงแม้ว่าครั้งหนึ่งข้าพเจ้าเคยหมิ่นประมาทพระองค์ ข่มเหงผู้เชื่อ และก่อความรุนแรง แต่พระองค์ทรงกรุณาข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้าได้ทำไปด้วยความไม่รู้และไม่เชื่อ

14 พระคุณแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้หลั่งลงมาแก่ข้าพเจ้าอย่างล้นเหลือ พร้อมด้วยความเชื่อและความรักซึ่งอยู่ในพระเยซูคริสต์

15 ข้อความนี้เป็นความจริงซึ่งสมควรแก่การยอมรับโดยไม่มีข้อกังขา คือพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในโลกเพื่อช่วยคนบาปให้รอด

และในบรรดาคนบาปข้าพเจ้าเป็นตัวร้ายที่สุด 16 แต่เนื่องด้วยเหตุนี้เอง จึงทรงกรุณาข้าพเจ้าผู้เป็นตัวร้ายที่สุดในบรรดาคนบาป

เพื่อพระเยซูคริสต์จะได้ทรงสำแดงความอดกลั้นพระทัยอันไม่จำกัดให้เป็นตัวอย่างแก่คนทั้งปวงที่จะเชื่อในพระองค์และรับชีวิตนิรันดร์

17 บัดนี้ขอพระเกียรติและพระสิริมีแต่จอมราชัน องค์นิรันดร์

ผู้ทรงอมตะและไม่ประจักษ์แก่ตา ผู้ทรงเป็นพระเจ้าแต่ผู้เดียวนั้น ตลอดกาลสืบๆ ไปเป็นนิตย์ อ อ เม น

18 ทิโมธีลูกชายของข้าพเจ้า

ที่ข้าพเจ้ากำชับท่านเช่นนี้ก็สอดคล้องกับคำเผยพระวจนะที่เคยมีมาเกี่ยวกับท่าน เพื่อเมื่อท่านปฏิบัติตาม ท่านจะได้ต่อสู้อย่างเข้มแข็ง

19 จงยึดมั่นในความเชื่อและจิตสำนึกอันดี

บางคนละทิ้งข้อนี้ทำให้ความเชื่อของตนอับปาง 20 ในหมู่คนเหล่านี้ได้แก่  
ฮีเมเนอัสกับอเล็กซานเดอร์ ซึ่งข้าพเจ้ามอบไว้แก่ซาตาน  
เพื่อเขาจะได้เรียนรู้ที่จะไม่หมิ่นประมาทพระเจ้า

## คำสั่งสอนเกี่ยวกับการนมัสการ

- 2 ฉะนั้นก่อนอื่นข้าพเจ้าขอกำชับท่านให้ทูลขอ อธิษฐาน วิงวอน  
และขอบพระคุณพระเจ้าเพื่อทุกคน 2 เพื่อเหล่ากษัตริย์และผู้มีอำนาจทั้งปวง  
เพื่อที่เราทั้งหลายจะได้อยู่อย่างสงบสุข ใช้ชีวิตอย่างเจียมๆ  
ในทางพระเจ้าและความบริสุทธิ์ทุกอย่าง  
3 การกระทำเช่นนี้เป็นสิ่งที่ดีและเป็นที่ยอมรับของพระเจ้าพระเจ้าผู้ช่วยให้รอด  
ของเร 4 ผู้ทรงประสงค์ให้คนทั้งปวงรอดและรู้ถึงความจริง  
5 ด้วยว่ามีพระเจ้าเพียงองค์เดียว  
และมีคนกลางผู้เดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์คือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นมนุษย์  
6 ผู้ทรงสละพระองค์เองเป็นค่าไถ่บาปสำหรับมวลมนุษย์  
พระองค์ประทานพยานนี้ไว้ในเวลาอันเหมาะสม 7 และเพื่อการนี้  
ข้าพเจ้าจึงได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ประกาศและเป็นอัครทูต  
ข้าพเจ้าพูดจริงมิได้โกหกเลย  
และข้าพเจ้าได้รับการแต่งตั้งให้เป็นครูสอนความเชื่ออันจริงแท้แก่บรรดาคนต่าง  
ชาติ
- 8 ข้าพเจ้าอยากให้ผู้ชายทั่วทุกแห่งร่วมมืออันบริสุทธิ์ในการอธิษฐาน  
โดยปราศจากความโกรธ หรือการโต้เถียงกัน
- 9 และข้าพเจ้าอยากให้ผู้หญิงแต่งกายแต่พองาม  
ด้วยความสุภาพเรียบร้อยและเหมาะสม ไม่ใช่ด้วยการถักผม ใส่ทอง  
สวมไข่มุกหรือเสื้อผ้าราคาแพง 10 แต่ด้วยการกระทำดี  
ซึ่งเหมาะสมกับสตรีผู้ประกาศตัวว่านนมัสการพระเจ้า

11 ผู้หญิงควรเรียนรู้อย่างเจียมๆ และยอมจำนนอย่างเต็มที่  
12ข้าพเจ้าไม่อนุญาตให้ผู้หญิงสั่งสอนหรือมีสิทธิอำนาจเหนือผู้ชาย  
แต่ให้สงบเจียม 13ด้วยว่าทรงสร้างอาดัมก่อน จากนั้นจึงทรงสร้างเอวา  
14ทั้งอาดัมมิได้ถูกสลวง แต่หญิงนั้นถูกสลวงและกลายเป็นคนบาป  
15แต่ผู้หญิง<sup>1</sup> ก็ะรอด<sup>2</sup>ได้โดยการคลอดบุตร หากว่ายังคงอยู่ในความเชื่อ  
ความรัก และความบริสุทธิ์ ด้วยความเหมาะสม

### ผู้ปกครองและมัคนายก

3 นี่เป็นคำกล่าวที่น่าเชื่อถือ คือ  
ถ้าผู้ใดมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ปกครอง<sup>3</sup>ในคริสตจักร ผู้นั้นก็ปรารถนางานอันมีเกียรติ  
2ส่วนผู้ปกครองในคริสตจักรนั้นต้องปราศจากที่ติ เป็นสามีของภรรยาคนเดียว  
รู้จักประมาณตน รู้จักควบคุมตนเอง น่านับถือ มีน้ำใจรับรองแขก  
สามารถที่จะสอนคนอื่นได้ 3ไม่ดื่มสุราเมามาย ไม่ก้าวร้าวแต่สุภาพอ่อนโยน  
ไม่ชอบทะเลาะวิวาท ไม่เป็นคนรักเงิน  
4เขาต้องดูแลจัดการครอบครัวของตนได้ดี  
อบรมบุตรหลานให้เชื่อฟังและเคารพเขาอย่างที่ควร  
5(ถ้าใครไม่รู้วิธีดูแลจัดการครอบครัวของตนเอง  
เขาจะมาดูแลคริสตจักรของพระเจ้าได้อย่างไร?)  
6เขาต้องไม่เป็นผู้ที่เพ่งกลับใจมาเชื่อ มิฉะนั้นอาจจะจงหองลืมหูลืมตา  
และต้องรับโทษเหมือนมารนั้น 7เขาต้องมีชื่อเสียงดีในหมู่คนภายนอก  
เพื่อว่าเขาจะได้ไม่ตกในความเสื่อมเสียและตกในกับดักของมาร

---

<sup>1</sup> 2:15 ภาษากรีกว่า นาง

<sup>2</sup> หรือ กลับสู่สภาพเดิม

<sup>3</sup> 3:1 ตามธรรมเนียมว่า บิชอป เช่นเดียวกับข้อ 2

- 8 ฝ่ายมัคนายกก็เช่นกัน ควรเป็นคนที่น่านับถือ จริงใจ ไม่ชี้เหล่าเมายา  
ไม่หาประโยชน์ในทางที่ไม่ซื่อ
- 9 เขาต้องยึดมั่นในความจริงอันลึกซึ้งแห่งความเชื่อด้วยจิตสำนึกว่าตนชอบ
- 10 จึงตรวจสอบคนเหล่านี้ดูก่อน เมื่อเห็นว่าไม่มีข้อบกพร่อง  
จึงให้ทำหน้าที่มัคนายกได้
- 11 ในทำนองเดียวกันภรรยาของพวกเขา<sup>4</sup> ต้องเป็นสตรีที่น่านับถือ  
ไม่พูดว่าร้ายคนอื่น แต่รู้จักประมาณตน และเชื่อถือได้ในทุกเรื่อง
- 12 มัคนายกต้องเป็นสามีของภรรยาคนเดียว  
และต้องดูแลบุตรหลานและครัวเรือนได้เป็นอย่างดี
- 13 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีก็ได้รับเกียรติมากและมีความมั่นใจอย่างมากในความเชื่อ  
ของเขาในพระเยซูคริสต์
- 14 แม้ว่าข้าพเจ้าหวังจะมาหาท่านในไม่ช้า  
แต่ข้าพเจ้าก็เขียนคำสั่งสอนเหล่านี้มาเพื่อว่า 15 หากข้าพเจ้าล่าช้า  
ท่านก็จะได้รู้ว่าคนทั้งหลายควรทำตัวอย่างไรในครอบครัวของพระเจ้า คือ  
คริสตจักรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่  
อันเป็นเสาหลักและรากฐานแห่งความจริง
- 16 ข้อล้าลึกแห่งทางพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่เหนือข้อข้องใจทั้งมวล คือว่า

พระองค์<sup>5</sup> ได้ทรงปรากฏในกายมนุษย์<sup>6</sup>

พระวิญญาณได้ทรงพิสูจนแล้ว

เหล่าทูตสวรรค์ได้เห็น

มีผู้ประกาศพระองค์ท่ามกลางประชาชาติ

---

<sup>4</sup> 3:11 หรือ มัคนายิกา

<sup>5</sup> 3:16 บางต้นฉบับว่า พระเจ้า

<sup>6</sup> ในเนื้อหนัง

ชาวโลกเชื่อในพระองค์

พระเจ้าทรงรับพระองค์ขึ้นสู่พระสิริ

## เปาโลกำชับทิโมธี

4 พระวิญญาณตรัสไว้ชัดเจนว่า ในภายหลังจะมีบางคนละทิ้งความเชื่อ

หันไปติดตามวิญญาณล่อลวงและคำสอนของผีมาร

2 คำสอนเช่นนี้ผ่านมาจากเหล่าคนโกหกหน้าซื่อใจคด ผู้ซึ่งจิตสำนึกตายด้าน

3 เขาห้ามผู้คนแต่งงาน และสั่งให้งดอาหารบางชนิด

ซึ่งพระเจ้าทรงสร้างไว้ให้ผู้ที่เชื่อและรู้ความจริงรับประทานด้วยการขอบพระคุณ

ณ 4 เพราะทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างล้วนแต่ดี

ถ้ารับด้วยการขอบพระคุณก็ไม่ห้ามเลยสักสิ่งเดียว

5 เนื่องจากผ่านการชำระแล้วด้วยพระวจนะของพระเจ้าและคำอธิษฐาน

6 หากท่านชี้แจงสิ่งเหล่านี้แก่พวกพี่น้อง

ท่านก็จะเป็นผู้รับใช้ที่ดีของพระเยซูคริสต์

เติบโตขึ้นในความจริงแห่งความเชื่อและหลักคำสอนอันดีซึ่งท่านยึดถือปฏิบัติ

7 อย่าไปข้องเกี่ยวกับเทวดานานหรือนิยายปรัมปรา

จงฝึกตนในทางพระเจ้าดีกว่า 8 เพราะการฝึกทางกายนั้นมีคุณค่าอยู่บ้าง

แต่ทางพระเจ้าย่อมทรงคุณค่าในทุกด้าน

ทรงไว้ซึ่งพระสัญญาทั้งสำหรับชีวิตปัจจุบันและชีวิตในเบื้องหน้าด้วย

9 นี่เป็นคำกล่าวที่เชื่อถือได้ และควรที่จะรับไว้โดยไม่มีข้อกังขา

10 (ที่เราตราครุฑและพันฝาก็เพื่อสิ่งนี้)

คือเราหวังใจในพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่

ผู้ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของมวลมนุษย์ โดยเฉพาะผู้ที่เชื่อ

11 จงกำชับและสั่งสอนสิ่งเหล่านี้

12 อย่าให้ใครมาดูหมิ่นท่าน เพราะว่าท่านยังหนุ่มแน่น

แต่จงเป็นแบบอย่างสำหรับผู้เชื่อ ทั้งในด้านวาจา การดำเนินชีวิต ความรัก ความเชื่อ และความบริสุทธิ์ 13 จงอุทิศตนในการอ่านพระคัมภีร์ในที่ประชุม ในการเทศนา และในการสั่งสอนจนกว่าเรา จะ มา

14 อย่าละเลยของประทานของท่าน

ซึ่งประทานแก่ท่านผ่านทางคำเผยพระวจนะ เมื่อคณะผู้ปกครองวางมือบนท่าน

15 จงขยันขันแข็งในงานเหล่านี้ ทุ่มเทให้สุดตัว

เพื่อทุกคนจะเห็นถึงความก้าวหน้าของท่าน

16 จงเอาใจใส่ดูแลชีวิตและคำสอนของท่านอย่างใกล้ชิด

จงบากบั่นในสิ่งเหล่านี้ เพราะถ้าทำเช่นนั้นแล้ว

ท่านจะช่วยทั้งตัวท่านและผู้ที่ฟังท่านให้รอดได้

**คำแนะนำเกี่ยวกับแม่มาย ผู้อาวุโส และทาส**

**5** อย่าตำหนิผู้อาวุโสอย่างรุนแรง

แต่จงขอร้องเขาเสมือนว่าเป็นบิดาของท่าน

จงปฏิบัติต่อชายหนุ่มที่อ่อนวัยกว่าเสมือนเป็นน้องชาย

2 ต่อหญิงที่สูงวัยเสมือนเป็นมารดา

และต่อหญิงสาวที่อ่อนวัยกว่าเสมือนเป็นน้องสาว

ด้วยความบริสุทธิ์ใจอย่างแท้จริง

3 จงนับถือเอาใจใส่หญิงม่ายผู้ขัดสนตามสมควร

4 แต่ถ้าหญิงม่ายคนใดมีลูกหลาน ก่อน

อื่นใดให้ลูกหลานเหล่านั้นพึงปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาโดยการเอาใจใส่

สดูแลครอบครัวของตนเอง อันเป็นการตอบแทนคุณบิดามารดาปู่ย่าตายาย

เพราะการกระทำเช่นนี้เป็นที่พอพระทัยพระเจ้า 5 หญิงม่ายผู้ขัดสนจริงๆ

และอยู่ลำพังคนเดียวนั้นก็ตั้งความหวังไว้ในพระเจ้า

ทั้งวันทั้งคืนนางพร่ำอธิษฐานและทูลขอพระเจ้าให้ทรงช่วยเหลือ

- 6 แต่หญิงม่ายที่อยู่เพื่อหาความสนุกเพลิดเพลินก็ตายทั้งเป็น  
7 จงสั่งสอนสิ่งเหล่านี้ เพื่อจะไม่มีใครถูกตำหนิได้  
8 ถ้าผู้ใดไม่จนเจือญาติพี่น้องของตน โดยเฉพาะคนในครอบครัวของตน  
ผู้นั้นก็ได้ปฏิเสธความเชื่อเสียแล้ว และเลวยิ่งกว่าผู้ไม่เชื่อ  
9 อย่าบันทึกชื่อหญิงม่ายคนใดในทะเบียนรับการอุปถัมภ์<sup>7</sup>  
เว้นแต่นางจะมีอายุเกินกว่า 60 ปีและสัตย์ชื่อต่อสามีของนาง<sup>8</sup>  
10 และเป็นผู้มีชื่อเสียงในทางทำความดี เช่นเลี้ยงดูลูกๆ มีน้ำใจรับรองแขก  
ล้างเท้าให้วิสุทธิชน ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก  
และอุทิศตนแก่การทำดีทุกอย่าง  
11 ส่วนหญิงม่ายสาว ๆ นั้น อย่ารับขึ้นทะเบียน  
เพราะเมื่อความปรารถนาทางร่างกายมีชัยเหนือการอุทิศตัวแด่พระคริสต์  
พวกนางก็อยากแต่งงานอีก 12 อันเป็นเหตุให้นางถูกพิพากษา  
เพราะละเมิดคำปฏิญาณที่ให้ไว้แต่แรก  
13 นอกจากนี้พวกนางจะกลายเป็นคนเกียจคร้าน เทียวไปบ้านนั้นบ้านนี้  
ไม่เพียงแต่เกียจคร้านเท่านั้นยังชอบซุบซิบนินทา และยุ่งเรื่องชาวบ้าน  
พูดสิ่งที่ไม่ควรพูด 14 ดังนั้นข้าพเจ้าจึงขอแนะนำหญิงม่ายสาว ๆ ให้แต่งงาน  
ให้มีลูกหลาน ให้ดูแลบ้านช่อง เพื่อปิดโอกาสไม่ให้ศัตรูว่าร้ายได้  
15 อันที่จริงบางคนได้เตลิดตามซาตานไปแล้ว  
16 ถ้าหญิงผู้เชื่อคนใดมีคนในครอบครัวเป็นม่าย ก็จงช่วยเหลือจนเจือ  
อย่าปล่อยให้มันเป็นภาระของคริสตจักร คริสตจักรจะได้ช่วยเหลือหญิงม่ายอื่นๆ  
ซึ่งขัดสนจริงๆ  
17 คณะผู้ปกครองที่บริหารกิจการของคริสตจักรได้ดี ควรได้รับเกียรติเป็น  
2 เท่า โดยเฉพาะบรรดาผู้ทำหน้าที่เทศนาและสั่งสอน

---

<sup>7</sup> 5:9 หรือ ทะเบียนแม่ม่าย

<sup>8</sup> หรือ มีสามีเพียงคนเดียว



18 เพราะพระคัมภีร์กล่าวว่า “ อย่าเอาตะกร้อครอบปากวัวที่นวดข้าวอยู่” <sup>9</sup>  
และ ” คนงานสมควรได้รับค่าจ้างของตน” <sup>10</sup>

19 ยารับพิจารณาคำกล่าวหาผู้ปกครองคนใด เว้นแต่จะมีพยาน 2-3 คน

20 จงว่ากล่าวตักเตือนผู้ที่ทำบาปต่อหน้าคนทั้งหลาย เพื่อคนอื่น ๆ  
จะได้ไม่กล้าเอาอย่าง

21 ข้าพเจ้าขอกำชับท่านในสายพระเนตรพระเจ้า พระเยซูคริสต์  
และเหล่าทูตสวรรค์ที่ทรงเลือกให้ยึดถือข้อปฏิบัติเหล่านี้  
โดยไม่ลำเอียงและอย่าทำสิ่งใดโดยเลือกที่รักมักที่ชัง

22 อย่าผลิผลลามวางมือให้ใคร และอย่าร่วมในการกระทำบาป  
จงรักษาตัวให้บริสุทธิ์

23 แต่ไป อย่าดื่มแต่น้ำ จงเจือเหล้าองุ่นเล็กน้อยเนื่อง  
ด้วยกระเพาะอาหารของท่าน และความเจ็บป่วยที่ท่านเป็นอยู่บ่อยๆ

24 บาปของบางคนก็ชัดเจน นำหน้าเขาไปสู่สถานพิพากษา  
ส่วนบาปของบางคนตามเขามาในภายหลัง <sup>25</sup>ในทำนองเดียวกัน  
การกระทำดีย่อมปรากฏชัด แม้ที่ไม่ปรากฏชัดก็ไม่อาจซ่อนได้

**6** คนทั้งปวงผู้อยู่ใต้แอกแห่งความเป็นทาส

พึงถือว่าเจ้านายของตนสมควรได้รับความเคารพนับถืออย่างเต็มที่  
เพื่อจะไม่มีใครมาว่าร้ายพระนามของพระเจ้าและคำสอนของเราได้

2 ส่วนคนที่มีเจ้านายเป็นผู้เชื่อ

ก็ไม่ควรจะแสดงความนับถือต่อเจ้านายน้อยลงเพราะเหตุที่เป็นพี่น้องกัน  
ตรงกันข้าม เขาควรจะใช้เจ้านายให้ดียิ่งขึ้น

เพราะคนที่ได้ประโยชน์จากการรับใช้ของเขานั้น

---

<sup>9</sup> 5:18 ฉ ฐ บ .25:4

<sup>10</sup> ล ก .10:7

เป็นพี่น้องผู้เชื่อและเป็นพี่รักของเขา  
ท่านจงสั่งสอนและสนับสนุนให้เขากระทำเช่นนี้

### การรักเงิน

3 ถ้าผู้ใดสอนหลักข้อเชื่อเทียมเท็จ  
และขัดกับคำสอนอันมีหลักขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราและคำสอนในทาง  
พระเจ้า 4 ผู้นั้นก็จงหองหิมตัว และไม่เข้าใจอะไรเลย  
เขามัวแต่หมกมุ่นกับการถกเถียงโต้แย้งเรื่องคำต่างๆ อันนำมาซึ่งการอิจฉา  
การแก่งแย่งชิงดี การใส่ร้าย การระแวงกัน  
5 และการบาดหมางแตกร้างระหว่างผู้มีใจเสื่อมทราม ซึ่งถูกฉกชิงความจริงไป  
และคิดว่าทางพระเจ้าเป็นช่องทางหาเงินทองทำกำไร  
6 แต่ทางพระเจ้าพร้อมด้วยความพอใจในสิ่งที่ตนมียอมเป็นกำไรงาม  
7 เพราะเราเข้ามาในโลกตัวเปล่า เมื่อออกจากโลกก็เอาอะไรติดตัวไปไม่ได้  
8 ในเมื่อมีอาหารและเสื้อผ้าก็ให้เราพอใจกับสิ่งเหล่านั้น  
9 คนที่อยากรวยก็ตกหล่มเฝ้ายวนให้ทำบาป ติดกับ  
และตกในความปรารถนาต่างๆ อันโง่เขลาและอันตราย  
ซึ่งดึงมนุษย์ดึงลงในห้วงแห่งความพินาศย่อยยับ  
10 ด้วยว่าการรักเงินเป็นรากเหง้าของความชั่วทั้งปวง เพราะเห็นแก่เงินนี้แหละ  
บางคนจึงเตลิดจากความเชื่อ  
และทำให้ตัวเองต้องปวดร้าวด้วยความทุกข์โศกนานา

### เปาโลกำชับทิโมธี

11 ส่วนท่าน ผู้เป็นคนของพระเจ้า จงหลีกเลี่ยงจากสิ่งเหล่านี้  
และไฝหาความชอบธรรมทางพระเจ้า ความเชื่อ ความรัก ความอดทน  
และความสุภาพอ่อนโยน 12 จงต่อสู้อย่างเข้มแข็งเพื่อความเชื่อนี้  
จงยึดมั่นชีวิตนิรันดร์ซึ่งทรงเรียกท่านมารับ

เมื่อท่านประกาศตนรับเชื่อต่อหน้าพยานหลายคน  
13 ในสายพระเนตรของพระเจ้าผู้ประทานชีวิตแก่สรรพสิ่ง  
และในสายพระเนตรของพระเยซูคริสต์ผู้ทรงประกาศความเชื่ออย่างหนักแน่น  
ขณะให้ การต้อปอนทัสปีลาต  
ข้าพเจ้าขอกำชับท่าน 14 ให้ถือรักษาคำสั่งนี้ไว้อย่าให้ต่างพร้อยหรือมีที่ติ  
จนกว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราจะมาปรากฏ  
15 พระเจ้าจะทรงให้การมาปรากฏเป็นไปในวาระของพระองค์  
พระเจ้าผู้ทรงเป็นที่เกิดทุนสรรเสริญ ทรงเป็นผู้ครอบครองแต่เพียงผู้เดียว  
จอมราชันเหนือมวลราชา จอมเจ้านายเหนือเจ้านายทั้งปวง  
16 พระองค์แต่ผู้เดียวทรงเป็นอมตะ  
และประทับอยู่ในความสว่างอันไม่อาจเข้าถึง เป็นผู้ที่ไม่มีใครเคยเห็น  
หรือสามารถเห็นพระองค์ได้  
ขอพระเกียรติและเดชานุภาพมีแต่พระองค์ตลอดนิรันดร์ อาเมน  
17 จงกำชับบรรดาผู้ร่ำรวยในโลกปัจจุบันนี้  
มิให้หยิ่งทะนงหรือฝากความหวังไว้กับทรัพย์สมบัติซึ่งไม่จีรัง  
แต่จงหวังใจในพระเจ้าผู้ประทานทุกสิ่งให้เราอย่างบริบูรณ์เพื่อความสำราญใจ  
ของ เร า 18 จงกำชับเขาเหล่านั้นให้ทำดี ร่ำรวยในการทำความคิด  
เอื้อเพื่อเพื่อแผ่ เต็มใจแบ่งปัน  
19 การกระทำเช่นนี้จะเป็นการสะสมทรัพย์สมบัติไว้ให้ตนเอง  
เป็นรากฐานมั่นคงสำหรับยุคหน้า เพื่อเขาจะได้รับชีวิตอันเป็นชีวิตแท้  
20 ทิโมธีเอ๋ย จงระวังดูแลสิ่งที่ท่านรับมอบหมาย  
จงหันหนีจากการพุดคุยอันไร้สาระ  
และความคิดขัดแย้งที่สำคัญผิดว่าเป็นความรู้ 21 ซึ่งบางคนได้รับไว้  
จึงหลงเตลิดไปจากความเชื่อ

ขอพระคุณดำรงอยู่กับพวกท่าน

